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รมว.ศึกษาธิการ ย้ำ ม.นอกระบบต้องไม่ใช้สิทธิตามระบบราชการ เตรียมส่ง สกอ.เจรจา มก.
แต่งตั้งว่าที่อธิการบดีคนใหม่ ด้าน“เฉลิมชัย”เชื่อมหา'ลัยที่เป็นสมาชิก
ทปอ.น่าจะออกนอกระบบเกือบทั้งหมดในรัฐบาลนี้

วันนี้ (13พ.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้
ตนได้ประชุมร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
ถึงการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยนอกระบบ
ซึ่งขณะนี้มีหลายแห่งออกนอกระบบแล้วและถือว่าไม่ได้เป็นส่วนราชการ
แต่ที่ผ่านมายังเห็นบางแห่งขอใช้สิทธิตามระบบราชการอยู่ เช่น
กรณีมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ หากเป็นส่วนราชการไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเสียตามระเบียบ จึงไม่อยากให้อ้างว่าเป็นสถาบันการศึกษาแล้วไม่จ่าย ซึ่งไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามเวลานี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่ได้เสนอร่าง
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยที่จะขอเปลี่ยนสถานภาพเข้ามาให้ตนพิจารณาเพิ่มเติมอีก
แต่หากมีการเสนอเข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีการท้วงติงเรื่องคุณสมบัติของ รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ
ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ที่ที่ประชุมสภา มก. ยืนยันจะเสนอ รศ.ดร.บดินทร์ เป็นอธิการบดี
มก. นั้น คงต้องให้ สกอ.ไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาแม้ สกอ.จะส่งหนังสือขอให้ทบทวนแล้ว
แต่บางครั้งการตอบโต้ทางหนังสืออย่างเดียวอาจไม่พอ และไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง
อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
และไม่มีข้อครหาในทุกเรื่อง ซึ่งแม้ในทางกฎระเบียบทำแล้วอาจไม่ผิด แต่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายด้วย

 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) กล่าวว่า ตนได้เสนอร่าง
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้สกอ.พิจารณาแล้ว
และเท่าที่ทราบยังมีอีกหลายแห่งที่เตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการ ซึ่งเชื่อว่าภายในรัฐบาลนี้
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่ม ทปอ.น่าจะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบเกือบทั้งหมด.
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